



## การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ ณ หอประชุมใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) กรุงเทพมหานคร

การแสดงถ้อยแถลงของเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครสวรรค์

ในมติ ๑๔.๑ การสร้างเสริมสุขภาวะสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในวิกฤตโควิด-19

ในนามสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครสวรรค์และในนามกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต ๓ ขอร่วมถ้อยแถลงการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑๔ การสร้างเสริมสุขภาวะสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในวิกฤตโควิด 19 หากเราทำบนแนวคิดปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพบน ๓ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ จะเห็นว่ามิติสิ่งแวดล้อม สภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อสุขภาพได้ศึกษารายงานและร่างมติที่นำเสนอค่อนข้างครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดการขยะ การท่องเที่ยว การพัฒนาที่อยู่อาศัย การพัฒนาเศรษฐกิจโดยใช้ฐานคิด BCG และการมีส่วนร่วม สมัชชาสุขภาพจังหวัดนครสวรรค์ได้จัดกระบวนการปรึกษาหารือกับสมาชิกเห็นด้วยกับร่างมติการสร้างเสริมสุขภาวะสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในวิกฤตโควิด 19 นอกจากนี้ขออนุญาตเพิ่มเติม ทางสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครสวรรค์คิดว่าหัวใจสำคัญของเรื่องนี้คือประเด็นการสร้างการมีส่วนร่วมเป็นพลังพลเมือง ในนามสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครสวรรค์จึงขอยืนยันว่ายินดีเข้าร่วมขับเคลื่อนโดยใช้ยุทธศาสตร์ประเด็นที่ ๕ คือการสร้างการมีส่วนร่วมเป็นเครื่องมือโดยจะพยายามทำให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดนครสวรรค์เข้ามาร่วมเป็นเจ้าของในการขับเคลื่อนมติ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สมัชชาจังหวัดนครสวรรค์ได้วางเป้าหมายการขับเคลื่อนการสร้างชุมชนเข้มแข็งในการจัดการสร้างสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมของชุมชนภายหลังวิกฤตโควิด 19 ที่ต้องได้รับการฟื้นฟูอย่างเร่งด่วน ตัวอย่างหนึ่งที่ร่วมมือกันคือการขับเคลื่อนร่วมกับทาง คปอ. หรือคณะประสานงานขบวนองค์กรชุมชนภายใต้การสนับสนุนของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หน่วยจัดการ สสส. ของนครสวรรค์ภายใต้การหนุนเสริมของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกันพัฒนาพื้นที่เกษตรสุขภาวะสุขแท้ที่บ้านเกิด ซึ่งเป็นประเด็นที่เชื่อมโยงกับเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตที่ ๓ ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร หลักการสำคัญคือการใช้ปัญญาารวมหมู่ของคน ของหน่วยงาน ของกลไกในพื้นที่ ในการขับเคลื่อนครั้งนี้เราได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ สภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และที่สำคัญคือเครือข่าย Young Smart Farmer ซึ่งเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ในจังหวัดนครสวรรค์ ในทำนองนี้เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครสวรรค์ขอเชิญหัตถ์การเข้าร่วมเพื่อขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายร่วมกัน

เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครสวรรค์

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔